

ขั้นตอนการเสนอรายการ Commissioning 2561

ขั้นตอนที่ 1 อ่านรายละเอียดการเสนอรายการ

ผู้ผลิตรายการหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการเสนอรายการ ให้อ่านทำความเข้าใจรายละเอียดการเปิดรับรายการให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2 กรอก “ใบขอเสนอรายการ”

กรอกใบขอเสนอรายการ เพื่อเตรียมมายื่นพร้อมกับเอกสารรายการที่จะเสนอ

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นเอกสารเสนอรายการ

ยื่นเสนอรายการในวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-18.00 น. (ไม่พักเที่ยง) ณ ห้องบริฟวิ่งรูม ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานใหญ่ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต เอกสารที่จะเสนอต้องประกอบด้วย

1. ใบขอเสนอรายการที่กรอกครบถ้วนทุกข้อ
2. เอกสารรายการที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดการเสนอรายการ จำนวน 5 ชุด ซึ่งมีความจำเป็นมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะสะท้อนแนวความคิด วิธีการทำงาน ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของรายการที่เสนอ การมีเดโมตัวอย่างรายการที่สมบูรณ์หรือเกือบจะสมบูรณ์ จะเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการพิจารณาและใช้ในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา รูปแบบรายการและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการผลิตรายการของผู้เสนอรายการ ทั้งนี้ บทรายการ บทสารคดี บทละคร ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก็มีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกรายการด้วย
3. เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้เสนอรายการ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดการเสนอรายการ จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีความจำเป็นมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากการจัดจ้างผู้ผลิตรายการของไทยพีบีเอส จะต้องดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากผู้เสนอรายการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถึงแม้รายการที่เสนอจะผ่านการคิดสรรแต่ไทยพีบีเอสก็ไม่สามารถจัดจ้างได้

ไทยพีบีเอสจะไม่มีการรับเอกสารรายการหรือเอกสารใดๆก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ทั้งสิ้น จะเริ่มรับเอกสารเพียง 5 วัน คือวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-18.00 น. เท่านั้น และจะปิดรับเอกสารทันทีเมื่อถึงเวลา 18.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นผู้เสนอรายการที่มาถึงห้องบรรณาธิการก่อนเวลา 18.00 น. และรอการยื่นเอกสารอยู่เท่านั้น

เอกสารทุกอย่างควรบรรจุอยู่ในซอง, กล่องหรือบรรจุภัณฑ์และปิดผนึกให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่รับเอกสารจะไม่เปิดดูใดๆทั้งสิ้น เพื่อเป็นการรักษาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เสนอรายการ โดยเอกสารรายการจะถูกเปิดพิจารณาโดยคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาคัดสรรรายการเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4 การคัดสรรรายการ

ไทยพีบีเอสจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรรายการขึ้นมา 2 ชุด เพื่อดำเนินการคัดสรรรายการคือ

คณะกรรมการชุดที่หนึ่ง ประกอบด้วยผู้บริหาร, พนักงานระดับชำนาญการและระดับอาวุโสของไทยพีบีเอส ทำหน้าที่คัดสรรรายการจากเอกสารรายละเอียดรายการ, เดโม-ตัวอย่างรายการ, บทรายการ, ประวัติผลงานผู้ผลิต, เจบประมาณการผลิตและอื่นๆ ตามที่ผู้เสนอรายการเสนอมาอย่างละเอียดครบถ้วน รายการที่ผ่านการคัดสรรจะเข้าสู่การคัดสรรโดยคณะกรรมการชุดที่สองต่อไป ส่วนรายการที่ไม่ผ่านการคัดสรรจะนำส่งเอกสารทั้งหมดคืนต่อผู้เสนอรายการต่อไป

คณะกรรมการชุดที่สอง ประกอบด้วยผู้บริหาร, พนักงานระดับชำนาญการและระดับอาวุโสของไทยพีบีเอส พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านรายการ เพื่อพิจารณาคัดสรรรายการที่มีคุณค่าเหมาะสมกับความเป็นสื่อสาธารณะ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนจัดทำรายการของไทยพีบีเอส ทำหน้าที่คัดสรรรายการโดยการเชิญผู้เสนอรายการที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการชุดแรก เข้ามานำเสนอรายการด้วยตนเอง ต่อหน้าคณะกรรมการ รายการที่ผ่านการคัดสรรจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพรายการต่อไป ส่วนรายการที่ไม่ผ่านการคัดสรรจะนำส่งเอกสารทั้งหมดคืนต่อผู้เสนอรายการต่อไป

การคัดสรรรายการจะอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2561

ผลการคัดสรรรายการของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ประกาศผลรายการที่ผ่านการคัดสรรทางช่องทางสื่อสารของไทยพีบีเอส ราวต้นเดือนกันยายน 2561

ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนารายการ

รายการที่ผ่านการคัดสรรจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพรายการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต และถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตกับไทยพีบีเอส เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทำความเข้าใจในสาระสำคัญของการผลิตสื่อในรูปแบบสื่อสาธารณะ ดังนั้นในกระบวนการพัฒนารายการนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับรูปแบบและเนื้อหาของรายการนั้นๆ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของผู้ผลิตแต่ละรายซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันไป ทั้งนี้การพัฒนากุณภาพรายการโดยผู้ควบคุมรายการของไทยพีบีเอสนั้น ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ผลิตจะต้องให้ความร่วมมือ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการผลิตรายการ และตอบสนองคุณค่าต่อสาธารณะ

ขั้นตอนที่ 6 การจัดจ้างและการผลิตรายการ

ไทยพีบีเอสมีแผนประมาณการออกอากาศของรายการที่เปิดรับในครั้งนี้อยู่ในปลายปี 2561 ถึงปี 2562 หากแต่ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของไทยพีบีเอส รายการที่ผ่านการคัดสรรแล้ว ไม่ได้หมายถึงเป็นการผ่านพิจารณาเพื่อจ้างผลิต ดังนั้นการจัดจ้างผลิตรายการจะดำเนินการตามแผนจัดทำรายการและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นไปได้ว่ารายการที่ผ่านการคัดสรรและการพัฒนารายการแล้วอาจไม่ได้รับการจ้างผลิตโดยทันที หากแต่จะไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดสรร หากเกิน 6 เดือนแล้วทางไทยพีบีเอสยังมิได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ผลิต ผู้ผลิตมีสิทธิ์ในการขอยกเลิกการเสนอรายการได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : tpbscom วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 10.00-18.00 น.
